



การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

โทร : ๐-๔๓๐๔-๐๒๔๖ www.srakaewlocal.go.th

OPEN OFFICE

N 
Gift Policy

「เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจ ไม่รับของกำบัง」

เปลี่ยนจาก ของขวัญ เป็น ค่าอวยพร

เทศบาลตำบลสระแก้ว
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

“ งดให้ งดรับ ”

โดยเปลี่ยนเป็นการรับความปรารถนาดี ด้วยบัตรอวยพรหรือคำอวยพร
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสุจริตโปร่งใสไม่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน



นายพรม ประตา
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

เทศบาลตำบลสระแก้ว สร้างวัฒนธรรม ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว ได้สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสระแก้ว ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมประชุม

นายพรหม ประตา นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว ได้เป็นประธานเปิดการประชุม “ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖” ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีประชุมเนื้อหาของทางราชการที่ได้สั่งการมา และประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการ ขับเคลื่อนเพื่อดำเนิน กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ ผลประโยชน์ ซึ่ง เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก คน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ เทศบาลตำบลสระแก้ว จึงประกาศ นโยบาย ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะ ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด



ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ใน การปฏิเธรการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน

[ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ \(No Gift Policy\) ปี 2566 – ทต.สระแก้ว จ. ชอนแก่น ... \(srakaewlocal.go.th\)](https://srakaewlocal.go.th/ประกาศเจตนารมณ์เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 – ทต.สระแก้ว จ. ชอนแก่น ... (srakaewlocal.go.th))

